



ธุรกิจแฟคเตอริง (Factoring)*

โดย ศกธ ทานุกุลวชิราภรณ์

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐๓๗๐

MS ทำแฟคเตอริงมีหลักการที่สำคัญคือ เป็นวิธีการหนึ่งในการให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการด้านการผลิต การค้า ทั้งการค้าภายในและการส่งออก และธุรกิจบริการ วิธีการก็คือ ในกรณีที่ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ค้าหรือผู้ให้บริการจะต้องได้รับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ แต่หนี้ค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ เช่นยังอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ซื้อได้รับสินเชื่อ ซึ่งเป็นปกติวิสัยในทางการค้า ซึ่งจะมีระยะเวลาในการให้สินเชื่อประมาณ ๔๕-๙๐ วัน ในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบางรายอาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องขาดเงินสดที่ใช้หมุนเวียนก็สามารถได้มาซึ่งเงินสดหมุนเวียนโดยการทำแฟคเตอริงคือ โอนสิทธิเรียกร้องในค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการประเภทหนึ่งเรียกว่า "แฟคเตอร์" (Factor)

แฟคเตอร์จะซื้อสิทธิเรียกร้องค่าสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ขายสินค้า ผู้ส่งออก หรือผู้ให้บริการในราคาที่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ระบุในใบกำกับสินค้า (invoice) และเมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ แฟคเตอร์ก็จะเรียกเก็บเงินเต็มตามที่ระบุในใบกำกับสินค้า การทำแฟคเตอริงจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทำให้มีเงินหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินการ การผลิต การค้า การให้บริการได้โดยไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการกู้เงิน ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศมานานแล้ว แต่ประเทศไทยจะมีหลักการสำคัญพื้นฐาน คล้ายคลึงกันแต่อาจมีขอบเขต รายละเอียดวิธีการดำเนินการแตกต่างกันบ้าง สำหรับประเทศไทย เริ่มมีการประกอบธุรกิจแฟคเตอริงบ้างแล้ว มีทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ แต่ธุรกิจแฟคเตอริงยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

โดยเหตุที่การทำแฟคเตอริงกำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นแหล่งเงินทุนเสริม

* นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นิติกร
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย รวบรวม.



สภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้ออกใช้บังคับ หากมีกฎหมายที่ใช้บังคับในการทำสัญญาแพ็คเกจเดอริงโดยเฉพาะ ทำนองเดียวกันกับเอกเทศสัญญาต่างๆ ที่เรารู้จักกันดี เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงานจ้างทำของ ก็จะทำให้การทำสัญญาแพ็คเกจเดอริงมีความแน่นอนชัดเจนยิ่งขึ้น และจะทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายกว้างขวางมากกว่าในปัจจุบัน ขณะนี้คณะอนุกรรมการแยกคดีแพ่งออกจากคดีพาณิชย์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกฎหมายพาณิชย์ อยู่ระหว่างการจัดำเนินการร่างพระราชบัญญัติสัญญาแพ็คเกจเดอริง เพื่อเสนอให้ออกใช้บังคับต่อไป เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เน้นรูปแบบมาตรฐานการทำสัญญา ไม่ใช่บทบัญญัติที่เป็นการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ สำหรับชื่อสัญญาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ อาจต้องมีการประกวดทับศัพท์ภาษาไทยที่สั้นได้ความหมายแทน ก็น่าจะดีนะครับท่านประธานอนุกรรมการ



กรณีกฎหมายน่ารู้